

5 cú huých lớn với TTCK 2014

Những đường hướng lớn về chính sách, cũng như định hướng triển khai các giải pháp điều hành thị trường, nhằm thúc đẩy TTCK phát triển sôi động hơn trong năm 2014, vừa được lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tiết lộ.



Sáng 24/12, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Ban Biên tập tin kinh tế của Thông tấn xã Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về triển vọng TTCK năm 2014, đồng thời công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật trên TTCK năm 2013. Tại đây, khi nhận định về triển vọng TTCK năm tới, tuy góc nhìn khá đa dạng, nhưng cả nhà quản lý, các thành viên thị trường và các chuyên gia đều gặp nhau ở một điểm, đó là niềm tin TTCK năm 2014 sẽ tích cực, sôi động hơn năm 2013. Niềm tin này dựa trên 5 điểm tựa lớn.

Đầu tiên, theo Chủ tịch UBCK Vũ Bằng, đó là nối tiếp đà tích cực dẫn lên của kinh tế vĩ mô vào cuối năm 2013, khi GDP đạt hơn 5,4%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 tăng 6,04% so với năm 2012; vốn FDI thực hiện ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm ngoái; xuất siêu khoảng 863 triệu USD, cán cân thanh toán tổng thể ước thặng dư 2 tỷ USD..., tình hình vĩ mô năm 2014 được dự báo sẽ tích cực hơn năm nay, nên mục tiêu GDP tăng khoảng 5,8%, CPI ước tăng 7% là khả thi.

"Khi tham dự cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 vừa diễn ra, có một điểm mà tôi cảm nhận được là niềm tin vào chính sách vĩ mô đang tăng lên. Đây là tín hiệu tích cực không chỉ đối với TTCK...", ông Bằng nói.

Thứ hai, trên nền của yếu tố kinh tế vĩ mô khả quan hơn sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho việc triển khai các giải pháp hỗ trợ TTCK. Một trong những chính sách đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường là nới room cho NĐT nước ngoài. Theo ông Bằng, so với các lần dự thảo ban đầu, dự thảo sửa đổi Quyết định 55/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài trên TTCK mà Bộ Tài chính, UBCK đã hoàn chỉnh trình Chính phủ xem xét ban hành, chứa đựng nhiều nội dung mang tính đột phá trong tư tưởng về thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào. Khi việc triển khai thí điểm chính sách nới room áp dụng đối với các DN niêm yết thành công, sẽ mở ra dư địa cho xem xét nới room đối với các DN đại chúng chưa niêm yết. Đây là những đường hướng tích cực cho triển vọng gia tăng thu hút dòng vốn ngoại không chỉ cho TTCK.

Thứ ba, một trong những điểm nhấn trong năm 2013, theo ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK, là quá trình

tái cấu trúc hàng hóa cho thị trường diễn ra quyết liệt, sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Cùng với chuẩn niêm yết được nâng cao, nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch hơn, quá trình đào thải DN niêm yết trên cả sàn HOSE và HNX đã diễn ra rõ nét, khi đến nay đã giảm 20 DN niêm yết so với cuối năm 2012. Quá trình đào thải DN niêm yết là tất yếu, nhưng để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, UBCK và HNX đang báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi quy định pháp lý theo hướng, đối với các DN hủy niêm yết tự nguyện nhưng vẫn còn là công ty đại chúng, hoặc DN bị hủy niêm yết bắt buộc sẽ đưa vào quản lý trên sàn UPCoM. Biện pháp này nhằm ngăn ngừa DN sau khi hủy động được vốn trên TTCK tìm cách hủy niêm yết, để "nhẹ gánh" nghĩa vụ minh bạch với cổ đông, cơ quan quản lý.

Thứ tư, kết quả tái cấu trúc TTCK trong năm 2013 còn được thể hiện rõ nét trong tái cơ cấu khối tổ chức kinh doanh chứng khoán. "Nhờ quyết liệt tái cơ cấu, mà trong tổng số 105 CTCK, thì hiện có 15 công ty không còn hoạt động môi giới, nên coi như đã rời thị trường. 70 CTCK hoạt động tương đối ổn định, trong khi 30 CTCK còn lại hoạt động cầm chừng...", ông Phạm Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển kinh doanh, UBCK nói và cho biết thêm, việc tái cấu trúc CTCK được thực hiện theo các giải pháp thị trường, hoàn toàn không dùng biện pháp hành chính. UBCK đưa ra hướng tái cấu trúc đa dạng như: rút giấy phép kinh doanh, giải thể, sáp nhập..., nên tự thân các CTCK đã và đang tích cực trong thực hiện tái cơ cấu. Ngoài thương vụ hợp nhất đầu tiên, sắp

Trên nền của yếu tố kinh tế vĩ mô khả quan hơn sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho việc triển khai các giải pháp hỗ trợ TTCK

có thêm một thương vụ hợp nhất khác.

Năm 2014, quá trình tái cơ cấu CTCK sẽ tiếp tục được UBCK triển khai quyết liệt theo hướng tăng cường thanh, kiểm tra, nhất là đối với nhóm CTCK yếu, trên cơ sở đó kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý chuẩn xác. UBCK cũng đang khuyến nghị các CTCK lớn tích cực hơn trong xem xét tham gia tái cơ cấu các CTCK nhỏ theo thông lệ quốc tế, nhằm gia tăng thị phần...

Thứ năm, liên quan đến hoàn chỉnh hạ tầng, để phục vụ cho triển khai các sản phẩm mới trong năm 2014, cũng như thời gian tới, bà Phương Hoàng Lan Hương, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, cùng với việc gấp rút hoàn tất quy trình, quy chế, để ban hành, VSD đang phối hợp với HNX, HOSE hoàn tất hệ thống hạ tầng phục vụ cho giao dịch chứng chỉ quỹ ETF. Để cho chuẩn bị triển khai TTCK phái sinh, cũng như các sản phẩm mới, VSD đang triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống đối tác thanh toán trung tâm (CCP), hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL)... để sớm áp dụng trên TTCK Việt Nam.

HỮU HÒE - HẢI VÂN

10 SỰ KIỆN CHỨNG KHOÁN NĂM 2013

ĐTCK xin lược trích 10 sự kiện chứng khoán nổi bật theo sự bình chọn của Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán năm 2013.

1. TTCK Việt Nam hồi phục mạnh hàng đầu thế giới

Năm 2013, VN-Index tăng trên 22%, HNX-Index tăng 18%, Việt Nam là một trong những nước có mức độ phục hồi thị trường cổ phiếu mạnh nhất thế giới; thị trường trái phiếu tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

2. Lần đầu tiên hợp nhất hai CTCK

Ngày 9/12/2013, CTCK MB (MBS) hình thành trên cơ sở hợp nhất CTCK là MBS và CTCK VIT (VITSE). Đây là thương vụ hợp nhất đầu tiên trên TTCK Việt Nam.

3. Châm lên sàn sẽ phạt nặng

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định, DN phát hành đại chúng phải lên sàn, không lên sàn sẽ bị phạt và nhà đầu tư có quyền rút vốn.

4. Kéo dài giao dịch, thêm nhiều lệnh mới

Năm 2013, HSX và HNX đã thực hiện nhiều cải tiến, thêm nhiều lệnh mới trên HNX và kéo dài 45 phút thời gian giao dịch...

5. Sôi động lập quỹ mở

Tính đến hết tháng 12/2013, UBCK đã cấp phép thành lập cho 10 quỹ mở, bao gồm cả quỹ mở đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, bao gồm quỹ mở hình thành mới và chuyển đổi từ quỹ đóng.

6. Hoàn thiện bộ chỉ số chứng khoán

Cả 2 sở đều triển khai phân nhóm, phân ngành cổ phiếu niêm yết, là những viên gạch đầu tiên, đặt nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm mới

7. Thị trường trái phiếu tăng kỷ lục

Trong năm 2013, thị trường trái phiếu tăng trưởng 90% so với năm ngoài, bình quân giao dịch trái phiếu chính phủ khoảng 1.600 tỷ đồng/phiên.

8. Có hướng dẫn vi phạm hình sự trên TTCK

Với Thông tư liên tịch số 10/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự, ranh giới giữa tội danh hình sự và vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã rõ ràng hơn.

9. Lần đầu tiên chấm điểm minh bạch quản trị DN

Năm 2013, HNX đã thực hiện chấm điểm minh bạch các DN theo thông lệ quốc tế. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ động lực cho các DN cải thiện chất lượng quản trị.

10. Số DN hủy niêm yết cao kỷ lục

Năm 2013, TTCK Việt Nam chứng kiến làn sóng rời sàn với 37 công ty hủy niêm yết, trong khi chỉ có 13 công ty niêm yết mới.



ÔNG TRẦN VĂN DŨNG,

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HNX

Nền kinh tế vĩ mô đang có chuyển biến tích cực. Tình hình kinh doanh của khối DN niêm yết cũng có những tín hiệu tốt, khi số DN lỗ có xu hướng giảm và số DN lãi có xu hướng tăng.

Xu hướng phục hồi của TTCK từ quý III/2013 xuất phát từ sự hồi phục của nền kinh tế. Tôi tin rằng, trong năm 2014, TTCK sẽ tiếp tục có những bước phục hồi và phát triển bền vững hơn, dựa trên nền tảng vĩ mô ổn định cùng các chính sách hỗ trợ thị trường.



ÔNG VŨ ĐÌNH ÁNH,

Chuyên gia kinh tế

So với các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, ngoại tệ, theo tôi, chứng khoán sẽ tiếp tục hút dòng tiền đầu tư. Điểm nổi bật của TTCK năm 2014 là sự bùng nổ về hàng hóa, khi Chính phủ đẩy

mạnh việc cổ phần hóa DNNN, buộc các DN đại chúng lên sàn. Tuy nhiên, khi hàng hóa nhiều lên, tôi cho rằng, TTCK cần thanh lọc hàng hóa mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, việc ngành chứng khoán giúp Chính phủ huy động được lượng vốn lớn từ trái phiếu trong các năm gần đây liệu có khiến tình trạng nợ công của Việt Nam trở nên đáng lo ngại không? Đây cũng là điểm cần cân nhắc trong bài toán tổng về kinh tế vĩ mô năm 2014.



ÔNG NGUYỄN TRÍ HIẾU,

chuyên gia kinh tế

Theo tôi, có 10 điểm nóng sẽ tác động đến TTCK năm 2014, trong đó, câu chuyện về nợ xấu ngành ngân hàng và khối bất động sản đóng băng và việc FED tiếp tục cắt gói QE3 sẽ là ba điểm không

mấy tích cực. Tuy nhiên, tôi cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, tạo thêm không gian để giảm tiếp lãi suất, sẽ là yếu tố tích cực tác động đến đời sống DN. Bên cạnh đó, thị trường vàng, tôi dự báo sẽ tiếp tục suy giảm, giá vàng quốc tế có thể về 1.000 USD/ounce trong khi TTCK sẽ tiếp tục được tăng thêm hàng hóa, tái cấu trúc mạnh mẽ, sẽ khiến TTCK nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các dòng tiền đầu tư trong và ngoài nước. Tôi tin TTCK năm 2014 sẽ tốt hơn 2013.



ÔNG TRẦN HẢI HÀ,

Tổng giám đốc CTCK MB (MBS)

Các chỉ báo về kinh tế vĩ mô đã cho thấy sự chuyển biến tích cực hơn của nền kinh tế. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng đang tiếp tục được giải quyết, với sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước và các

ngân hàng thương mại. TTCK phản ánh diễn biến và kỳ vọng vĩ mô, nên khi nền kinh tế có triển vọng tích cực, TTCK sẽ chuyển biến tích cực. Theo tôi, TTCK Việt Nam đã chạm đến đáy và bắt đầu phục hồi. Các DN niêm yết trong quý IV/2013 có kết quả kinh doanh cải thiện hơn và triển vọng nổi room năm 2014 sẽ là những yếu tố chính giúp TTCK tăng trưởng vững chắc.